



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ (26 ธ.ค.59)</p>	<p><b>หน่วยแพทย์พระราชทาน</b></p> <p>-เสนอบทความโดย แพทย์จัน สุขใจ พินิจศักดิ์พัฒนา เลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษามหาชิริาลงกรณ เล่าว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีความห่วงใยพระภิกษุ สามเณรเป็นอย่างมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานสำหรับพระภิกษุ สามเณร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา อีกทั้งทรงมอบหมายมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษามหาชิริาลงกรณ ออกไปตรวจตามพระราชประสงค์ ทำให้พระสงฆ์ตื่นตัว และเห็นความสำคัญในการเข้ารับการรักษาสุขภาพ โดยสาธารณสุขจังหวัดมีการติดตามการรักษากับผู้ป่วยเป็นระยะ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพอพระราชหฤทัย และทรงย้ำเรื่องความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพ เพราะการที่ พระสงฆ์ สามเณร มีสุขภาพแข็งแรง จะสามารถปฏิบัติศาสนกิจ ทำให้ศาสนา เกิดความมั่นคงและยั่งยืน</p> <p>ส่วนโครงการตุ๋ยาสามัญถวายเป็นวัด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าฯ ให้อยู่ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดูแลตุ๋ยาทุกสามเดือน นอกจากนี้ ยังจัดทำหนังสือการออกกกำลังกายในพระภิกษุ สามเณร และหนังสือการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เพื่อให้ห่างไกลจาก 10 โรคที่อาพาธมากที่สุด รวมทั้งก่อตั้งสถาบันพรหม-วชิรญาณ คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน ภายใต้มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษามหาชิริาลงกรณ ทำงานควบคู่กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน โดยคลินิกดังกล่าวเปิดให้บริการแก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี มา 6 ปีแล้ว ปัจจุบันมีสองสาขา คือ ที่วัดยานนาวา และที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p>
<p>เดลินิวส์ บ้านเมือง (26 ธ.ค.59)</p>	<p><b>โพลล์รัฐบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลการวิจัยของประชาชนทั่วประเทศ 1,077 คน ถึงข้อดีและข้อเสียของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มาจากการรัฐประหาร ส่วนใหญ่ชื่นชอบ เพราะมีอำนาจเด็ดขาด พุดจริงทำจริง บ้านเมืองสงบ ไม่มีการชุมนุมประท้วง และทำงานคล่องตัว แก้ปัญหาได้เร็ว ส่วนข้อเสีย ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้รับการยอมรับ ขาดการคานอำนาจ ตรวจสอบไม่ได้ และไม่ค่อยรับฟังความเห็น และเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 48.84 เห็นว่า รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารดีกว่า เพราะทำงานได้เร็ว คล่องตัว มีอำนาจพิเศษ ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ขณะที่ร้อยละ 23.72% มองว่า รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งดีกว่า เพราะมาจากเสียงของประชาชน เป็นประชาธิปไตย รู้ปัญหา มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ</p>
<p>ไทยโพสต์ เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ บ้านเมือง (26 ธ.ค.59)</p>	<p><b>รางวัลองค์กรโปร่งใส</b></p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ป.ช.เผยแพร่ประกาศผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 6 โดยมีรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส 11 ราย คือ 1.กรมบังคับคดี 2.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3.กรมอนามัย 4.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 5.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 6.บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 7.บริษัท อีซีเอ็น พันท์ จำกัด (มหาชน) 8.บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 9.มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ 10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ 11.สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นปีแรกที่ไม่มียอดองค์กรใดได้รางวัลองค์กรโปร่งใสระดับดีเด่น</p>
<p>มติชน บ้านเมือง ไทยโพสต์ เดลินิวส์ คมชัดลึก(24 ธ.ค.59)</p>	<p><b>ตรวจสอบทุจริตหน่วยงานรัฐ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายจิรัชย์ มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.2546 ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการเร่งรัดติดตามหน่วยงานของรัฐที่เกิดกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559 สปน.ได้รับเรื่องเงินขาดบัญชีและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต 151 เรื่อง เป็นราชการส่วนกลาง 25 เรื่อง ราชการส่วนภูมิภาค 30 เรื่อง ราชการส่วนท้องถิ่น 61 เรื่อง และรัฐวิสาหกิจ 35 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว 20 เรื่อง ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม 12 เรื่อง กระทรวงมหาดไทย 4 เรื่อง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 เรื่อง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 เรื่อง และกระทรวง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สาธารณสุข 1 เรื่อง</p> <p>ปัจจุบันมีเรื่องเงินขาดบัญชีและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตอยู่ระหว่างการดำเนินงานของ สปน. 2,838 เรื่อง รวมเป็นเงินที่เสียหาย 11,383 ล้านบาท เป็นราชการส่วนกลาง 234 เรื่อง ราชการส่วนภูมิภาค 640 เรื่อง ราชการส่วนท้องถิ่น 1,496 เรื่อง และรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 468 เรื่อง หน่วยงานที่มีการทุจริตมาก 3 อันดับแรก คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 1,496 เรื่อง กระทรวงมหาดไทย 219 เรื่อง และกระทรวงศึกษาธิการ 218 เรื่อง ถ้าจำแนกตามประเภทการทุจริต อันดับหนึ่ง คือ การยกยอกเงินหรือทรัพย์สินราชการ 1,507 เรื่อง การปฏิบัติผิดระเบียบ 656 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง 605 เรื่อง การเบิกค่าเช่าบ้านเหิง 39 เรื่อง การทุจริตน้ำมันเชื้อเพลิง 20 เรื่อง และการเบิกค่ารักษาพยาบาลเหิง 11 เรื่อง</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ เว็บไซต์โพสทูเดย์ (24 ธ.ค.59)</p> <p>ไทยรัฐ(24 ธ.ค.59)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ (25 ธ.ค.59)</p>	<p><b>มาตรการความปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 60</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ว่า กระทรวงฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทีมเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลกว่า 1 แสนคน รวมถึงรถพยาบาล 4,915 คัน คอยดูแลประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ โดยจะเดินทางถึงที่เกิดเหตุในระยะเวลา 10 กิโลเมตร ภายใน 8 นาที ส่วนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่มาจากการดื่มแอลกอฮอล์ จะตั้งด่านชุมชนตามถนนสายย่อย และหากพบการจำหน่ายสุราให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี จะสอบสวนหาแหล่งที่ขาย และบังคับใช้พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเข้มงวด ด้าน นพ.ธวัช สุนทรจารย์ ผู้ช่วย รมว.สธ. กล่าวว่า ปีนี้ สธ.มีความพร้อมในการเตรียมดูแลประชาชน ผ่านสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>-นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุกว่าร้อยละ 70 มาจากเมาแล้วขับ ช่วงปีใหม่นี้ กำชับสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศออกกลุ่มตรวจการกระทำความผิดเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะคืนวันที่ 31 ธ.ค. จะตรวจตามสถานบริการ สวนสาธารณะ และร้านค้าต่างๆ อย่างเข้มงวด</p> <p>-นพ.สุเทพ วัชรปยานันท์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า หากขณะขับซึ่งเกิดอาการง่วง แนะนำให้ใช้ยาอม ยาหอม หรือรับประทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว นวดเพื่อผ่อนคลาย เพื่อคลายอาการเมื่อยล้า</p> <p>-ดร.สุปรีดา อุดลยานนท์ ผู้จัดการสสส. กล่าวว่า สสส.ได้จัดทำแคมเปญรณรงค์ลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ภายใต้ชื่อ "กลับบ้านปลอดภัย" พร้อมผลิตคลิปออนไลน์ "Dead Feed...ข้อความถึงคนที่ยังอยู่" นำเสนอเรื่องราวชีวิตจริงผู้สูญเสียคนรักที่จากไปจากอุบัติเหตุ เปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นพลัง</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) พร้อมด้วย เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ กว่า 30 คน ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ พล.ต.ต.สมชาย เกาส์ราญ ผบก.ทล. เพื่อเข้มงวดตรวจจับ กำชับทุกพื้นที่บังคับใช้กฎหมายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถขณะอยู่บนทาง และห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนถนนและไหล่ทาง และขอสนับสนุนมาตรการเมาขับ จับยึดรถและใบขับขี่ตามนโยบายรัฐบาล และได้มอบแผ่นป้ายไว้นิล จำนวน 400 แผ่นและสติ๊กเกอร์รณรงค์อีกกว่า 20,000 ชิ้น รณรงค์ปีใหม่ "กลับบ้านปลอดภัย มีวินัย มีน้ำใจ ไม่ดื่ม ไม่ขับ" ให้ตำรวจทางหลวง</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์และพยาบาล พร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่บุคลากรในโรงพยาบาลทุกแห่ง รองรับการรักษาผู้ป่วยผู้บาดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้าน สสจ.ยะลา จับมือภาคีเครือข่าย ดูแลประชาชน "เที่ยวปีใหม่ ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง"</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ บันทึกหน้า 4 (26 ธ.ค.59)</p>	<p><b>การทำงานของ อย.</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้ประกอบการอาหารและยาที่ต้องมีธุรกรรมกับ อย. กำลังรอคอยว่า สัปดาห์นี้จะได้รับข่าวดีจากรัฐบาลหรือเปล่า กรณีใช้อำนาจตามมาตรา 44 ตามที่ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เสนอให้ดำเนินการเรื่องข้อกฎหมาย เพื่อให้การทำงานของอย. โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวดเร็วขึ้น ไม่ปล่อยให้ดำเนินการตามอำเภอใจของข้าราชการอย่างที่แล้มา จนเปิดช่องให้มีการทุจริตจนเป็นที่เลื่องลือ</p>
<p>บ้านเมือง คอลัมน์ บ้านใคร ใครก็รัก (26 ธ.ค.59)</p>	<p><b>ปัญหาร้านขายยา</b></p> <p>-เสนอบทความว่า ปัญหาร้านขายยาโดยไม่มีเภสัชกร หรือผู้มีใบประกอบโรคศิลปะ ทุกฝ่ายต้องช่วยกันหาทางแก้ไข เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน ทางราชการควรแนะนำและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบ ว่าร้านขายยาที่ไปซื้อนั้นมีเภสัชกรหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะในสาขาเวชกรรม ทันตกรรม การผดุงครรภ์หรือการพยาบาลประจำร้านอยู่หรือไม่ โดยขอให้สังเกตภาพถ่าย ชื่อและหมายเลขใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะฯ ที่ติดไว้ในร้านขายยา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. (24 ธ.ค.59)</p>	<p><b>ยาทราฆาตอล</b></p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่อัย.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตรวจจับร้านขายยาแห่งหนึ่งในซอยรามคำแหง 24 ด้านหลังมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลักลอบจำหน่ายยา "ทราฆาตอล" พบยาทราฆาตอลจำนวน 800 เม็ด ถูกบรรจุในซองพลาสติกใสไม่ติดฉลากและข้อบ่งใช้ ซองละ 10 เม็ด และผู้จำหน่ายยาไม่ใช่เภสัชกร จึงดำเนินคดีฐานจำหน่ายยาอันตรายไม่มีเภสัชกรควบคุม</p>
<p>คมชัดลึก เดลินิวส์ ไทยรัฐ (26 ธ.ค.59)</p>	<p><b>แจ้งความแพทย์รักษาผิดพลาด</b></p> <p>-เสนอข่าว นายไพฑูริย์ มदनน้อย อายุ 45 ปี และนางสดใส มदनน้อย อายุ 43 ปี เข้าแจ้งความที่ สภ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ให้ดำเนินคดีกับ นพ.อภิชาติ วชิระปรการพงษ์ เจ้าของสถานพยาบาล "สองพี่น้องโพลีคลินิก" ฐานกระทำโดยประมาท จนทำให้ น.ส.ชไมพร มदनน้อย อายุ 26 ปี ลูกสาว นอนไม่ได้นานกว่า 10 วัน โดยไม่รับผิดชอบ</p> <p>โดยนางสดใส ให้การว่า เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่ผ่านมา ลูกสาวได้เข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการกระดูกสันหลังโค้งงอผิดรูป ที่รพ.ศิริราช แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ 12 ธ.ค. จากนั้นช่วงเย็นวันที่ 14 ธ.ค. ลูกสาวมีอาการปวดท้อง อาเจียน และท้องเสียอย่างรุนแรง จึงพาไปรักษาที่คลินิกดังกล่าว นพ.อภิชาติได้สั่งให้ฉีดยาฆ่าเชื้อและยาแก้ปวดจำนวน 10 ซี.ซี. แต่ขณะที่พยาบาลฉีดยาได้เพียง 6 ซี.ซี. ลูกสาวได้ร้องบอกว่าทรมานไม่ไหว และมีอาการร้อนทั้งตัว แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก แต่พยาบาลยังฉีดยาต่อจนหมดหลอด หลังจากลูกสาวเกิดอาการช็อก ชักตาตั้งและน้ำลายฟูมปาก ก่อนจะหมดสติและหยุดหายใจ จึงเรียกรถฉุกเฉินจากรพ.สมเด็จพระสังฆราชของค์ที่ 17 มารับ และทำการกู้ชีพจนชีพจรกลับมาเต้นอีกครั้ง แต่ไม่รู้สึกตัวต้องนอนในห้องไอซียู สาเหตุจากขาดอากาศหายใจ</p> <p>ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนพ.อภิชาติ ว่า ตอนรับตัวผู้ป่วยมีอาการหัวใจเต้นเร็วและอ่อนเพลีย จึงฉีดยาฆ่าเชื้อและแก้ปวดให้ 3 ซี.ซี. ระหว่างนั้นผู้ป่วยเกิดอาการหมดสติ จึงหยุดให้ยาและพยายามช่วยอย่างเต็มที่ แต่คนไข้หยุดหายใจนานเกินไป จึงทำให้เกิดอาการดังกล่าว ส่วนที่ทางญาติตั้งข้อสงสัยว่าเป็นความผิดของแพทย์ เป็นไปไม่ได้เนื่องจากผู้ป่วยเป็นคนไข้ประจำตั้งแต่ปี 2549 เคยให้การดูแลมาแล้วถึง 21 ครั้ง เหตุการณ์นี้เป็นเหตุสุดวิสัย และพร้อมจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่</p>
<p>คมชัดลึก คอลัมน์เปิด ของส่องไทย (25 ธ.ค.59)</p>	<p><b>ร้องเรียนรพ.เอกชน</b></p> <p>-เสนอจดหมายจาก คุณฉวางเกษตร ขอให้เจ้าของคอลัมน์ช่วยตรวจสอบว่า รพ.วิภาราม นวมินทร์ จัดตั้งในเขตชุมชนได้หรือไม่ ถูกต้องตามระเบียบการก่อสร้างรพ.เอกชนหรือไม่ เนื่องจากชุมชนได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงสาธารณสุข และได้รับคำตอบว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งเท่าที่ทราบ รพ.วิภาราม นวมินทร์ ไม่ผ่านมาตรฐานหลายอย่าง</p> <p>ด้าน นายชูเกียรติ เขตโฉม หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักเขตบึงกุ่ม ชี้แจงว่า รพ.วิภารามได้ซื้ออาคารสินลิรีแมนชั้นและได้ขออนุญาตถูกต้อง โดยมีการขออนุญาตตามผังเมืองรวม โรงพยาบาลไม่ได้สร้างอาคารผิดพ.ร.บ. และไม่ได้ทำสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก รับเฉพาะสิทธิประกันสังคม โดยได้ขออนุญาตจากสาธารณสุขก่อน และมีคณะกรรมการตรวจสอบ</p>
<p>บ้านเมือง คอลัมน์ เลขที่ ๑ ซอยปลื้มมณี (25 ธ.ค.59)</p>	<p><b>พ.ร.บ.ควบคุมบุหรี</b></p> <p>-กล่าวว่า เอาใจเชียร์ "สุปรีดา อุดุลยานนท์" ผู้จัดการ สสส. ลุยงานปี 2560 ทำให้คนไทยเลิกสูบบุหรี่มากที่สุด จากยอดปัจจุบันคนสูบบุหรี่ 10 ล้านคน วางเป้าหมาย 3 ปี คนต้องเลิกสูบบุหรี่ลง 3 ล้านคน โดยจับมือกับกระทรวงสาธารณสุขใช้กลไก อสม. ดึงคนในชุมชนร่วมสมแกนพื้นที่ เจาะลึกถึงระดับตำบลและหมู่บ้าน และอยากให้สังคมจับตามองการพิจารณาแก้ไขพ.ร.บ.บุหรีฉบับใหม่ ของ สนช. ที่กำลังอยู่ในวาระ 2 และ 3 ซึ่งได้ข่าวว่ามีบริษัทผลิตบุหรีวังเต็นส์ลับบับกรมาธิการฯ ให้มีการตัดเนื้อหา "ห้ามแบ่งขาย" ออก เพื่อให้ร้านค้าสามารถแบ่งขายบุหรีได้เหมือนเดิม ทั้งที่สาระสำคัญของพ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อป้องกันนักสูบบุหรีใหม่ หากกรรมาธิการฯคนไหนตัดข้อความนี้ออก ต้องเอาชื่อมาประจาน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (25 ธ.ค.59)</p>	<p><b>รวมพลังรณรงค์ลดน้กดื่ม</b></p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์วิจัย ปัญหาสุรา สสส. และภาคีเครือข่ายได้ร่วมจัดประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้วหัวข้อ "สานพลังพิทักษ์สิทธิเยาวชน"</p> <p>ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล รองผู้จัดการ สสส. ระบุว่า เด็กและเยาวชนเริ่มดื่มสุราที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ การทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ยากขึ้น และไม่ถูกชักจูงให้ดื่มสุราด้วยกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมสุรา สามารถทำได้ตั้งแต่การเพิ่มภาษีและราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจำกัดสถานที่จำหน่ายสุรา เช่น รอบสถานศึกษาและ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>หอบฟัก การกำหนดอายุขั้นต่ำของเด็กในการซื้อและดื่มสุรา การห้ามโฆษณาและทำการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม</p> <p>แนวโน้มการดื่มสุราและผลกระทบต่อประชากรที่ผ่านมา พบว่า ความชุกของผู้ดื่มใน 12 เดือนที่ผ่านมา ค่อนข้างคงที่ประมาณ 30.0-32.7% โดยความชุกในเพศชายมีแนวโน้มลดลง ส่วนเพศหญิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 25% ในช่วง 10 ปี ส่วนกลุ่มเยาวชน 15-24 ปี มีความชุกเพิ่มขึ้น 7% แอลกอฮอล์ยังก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคม ทั้งต้นทุนจากการเกิดอุบัติเหตุ การรักษาโรคสืบเนื่องจากการดื่ม การสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เป็นต้น ประมาณ 9 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 1.08% ของ GDP มาตรการแก้ปัญหา ต้องมุ่งเน้นกลุ่มที่มีอัตราการดื่มสูงขึ้น คือ เพศหญิงและกลุ่มเยาวชน</p> <p>ขณะที่ ผศ.ดร.ภก.สุศักดิ์ ไชยสงค์ สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า มาตรการทางภาษีและราคา เป็นหนึ่งในมาตรการที่ดีที่สุด เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในการควบคุมปริมาณการบริโภค และลดความสูญเสียที่เกิดจากปัญหาการดื่มได้</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (24 ธ.ค.59)</p>	<p><b>วัคซีนไขเลือดออก</b></p> <p>-เสนอบทความ ศ.คลินิก นพ.เสน่ห์ เจียงสกุล ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ กล่าวว่า เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา อัย. ได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนไขเลือดออกแล้ว จัดเป็นยาทั่วไปที่สถานพยาบาลสามารถนำไปให้บริการแก่ประชาชนได้ โดยสามารถควบคุมได้ครบทั้ง 4 สายพันธุ์ ซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุว่า วัคซีนดังกล่าวเหมาะกับผู้มีอายุระหว่าง 9-45 ปี ฉีดทั้งหมด 3 เข็ม ห่างกันเข็มละ 6 เดือน หลังฉีดครบ 3 เข็ม ภูมิคุ้มกันจะยังคงอยู่ แต่ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะสามารถคุ้มกันได้ตลอดชีวิตหรือไม่ ส่วนผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รับประทานยากดภูมิ กำลังได้รับยาเคมีบำบัด มีเชื้อเอชไอวี หญิงตั้งครรภ์ หญิงที่กำลังให้นมบุตร ไม่ควรรับวัคซีนตัวนี้</p>
<p>มติชน คอลัมน์: ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ (25 ธ.ค.59)</p>	<p><b>ขาดวิตามินบี1</b></p> <p>-เสนอบทความ 'วิจัย' เท่ แต่ควรต้องกินใช้ได้ โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงกรณีมีคนไข้แขน-ขาอัมพาต ระบาดในช่วง 3 เดือน 80 กว่าคน และสำนักกระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับแพทย์ในพื้นที่และแพทย์จากจังหวัดใกล้เคียง จากรพ.ประสาทขอนแก่น และรพ.จุฬาลงกรณ์ สืบสวนพบว่าเกิดจากการขาดวิตามิน B1 อยู่แล้ว และเกิดการติดเชื้อทำให้อาการรุนแรงมากขึ้น โดยพบว่าประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีภาวะนี้จำนวนมาก อธิบดีกรมควบคุมโรคและทีมสำรวจ จึงพยายามผลักดันให้เห็นความสำคัญ ทั้งส่งเรื่องให้รพ.วิทยาศาสตร์ฯ และรพ.สธ. แต่ยังไม่มีการตอบสนองเพราะคิดถึงแต่โรคติดเชื้อ แต่ไม่สนใจต่อภาวะสุขภาพของคนที่ติดเชื้อได้ง่าย และโรคจะรุนแรงมากขึ้น เรียกว่ามีแต่ disease literacy ไม่มี health literacy จึงควรให้ความสำคัญกับเรื่องที่มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์วิจัยชั้นนำด้วย</p>
<p>ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ (26 ธ.ค.59)</p>	<p><b>เตือนนักท่องเที่ยวเข้าป่า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศรายุทธ อุตมางคพงศ์ ผอ.สคร.ที่ 10 อุบลราชธานี เตือนนักท่องเที่ยว เดินป่า กางเต็นท์รับลมหนาว ระวังไข้มาลาเรียและไข้รากสาดใหญ่ หากมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ หนาวสั่น หรือมีแผลคล้ายรอยบุหรี่ปริ้ว ให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเข้าไปในป่า</p>
<p>ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ (26 ธ.ค.59)</p>	<p><b>เตือนการกินอาหารช่วงปีใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เตือนฉลองปีใหม่ ให้หลีกเลี่ยงอาหารทะเลดิบ ปิ้งไม่สุก เนื่องจากมีความเสี่ยงป่วยโรคอุจจาระร่วง โดยปี 59 พบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ 1.2 แสนคน กำชับทุกจังหวัดตรวจความสะอาดแพปลา เรือหาปลา ตลาด ส่วนผู้ประกอบการ ขอให้คำนึงความสะอาด ปิ้งสุก เน้นประชาชนระหว่างเดินทางยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" พกยาแก้ท้องเสีย ช่วยบรรเทาอาการเบื้องต้น</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (25 ธ.ค.59)</p>	<p><b>แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. มอบประกาศนียบัตรแพทย์ที่ผ่านการอบรมระยะสั้น เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อรองรับนโยบายคลินิกหมอครอบครัวอย่างเป็นระบบ</p>
<p>สยามรัฐ (26 ธ.ค. 59)</p>	<p><b>การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงการดูแลสุขภาพเด็กเล็กช่วงหน้าหนาวว่า หากไม่ดูแลสุขภาพให้ดีจะทำให้ป่วยเป็นไข้หวัดหรือระบบทางเดินหายใจได้ โดยเฉพาะแม่หลังคลอดและทารกแรกเกิดที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ ควรได้กินนมแม่เป็นประจำ โดยแม่ที่มีลูกอายุต่ำกว่า 6 เดือน ควรให้ลูกดูดนมแม่อย่างเดียว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก (26 ธ.ค. 59)</p>	<p>โดยไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่น นมแม่มยังมีภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันเด็กจากการติดเชื้อต่างๆ แม้จึงควรกินอาหารมีประโยชน์ มีสารอาหารครบทุกประเภท นมแม่ในระยะ 1 สัปดาห์แรกหลังคลอด ถือเป็นวัคซีนหยดแรกของลูก เรียกว่าโคลอสตรัมหรือหัวน้ำนมที่อุดมไปด้วยสารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุครบถ้วน ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค ส่งผลให้ลูกปลอดภัยจากไข้หวัด ปอดอักเสบ หรือท้องร่วง และป่วยน้อยกว่าทารกที่กินนมผสม 2 - 7 เท่า ช่วยให้ทารกเติบโตและมีพัฒนาการที่ดี</p> <p>-เสนอข่าว นายอภิรักษ์ สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการเสริมสร้างองค์ความรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งมุนนมแม่ในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน ว่า กสร.ส่งเสริมให้นายจ้างและสังคมเห็นความสำคัญของการจัดมุนนมแม่ เป็นสวัสดิการให้ลูกจ้างหญิงได้เลี้ยงดูบุตรด้วยนมตนเองตามระยะเวลาที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของบุตร โดยเริ่มส่งเสริมการจัดตั้งมุนนมแม่ในสถานประกอบการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 มีสถานประกอบการที่จัดตั้งมุนนมแม่แล้ว 1,098 แห่ง มีลูกจ้างหญิงใช้บริการมุนนมแม่ จำนวน 8,617 คน สามารถลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 200 ล้านบาทต่อปี ในปีงบประมาณ 2560 มีเป้าหมายส่งเสริมการจัดตั้งมุนนมแม่ 404 แห่ง</p>
<p>บ้านเมือง (26 ธ.ค. 59)</p>	<p><b>อย.อบรมยกระดับ SME</b></p> <p>-เสนอข่าว น.พ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า จากการที่ อย.ลงนามความร่วมมือกับ สสว. ในการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตอาหาร อย.ได้มีกรอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ในการตรวจประเมินตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs (SMEs Scoring) มีผู้ประกอบการผลิตอาหารเข้าร่วมอบรม 68 ราย และผู้ให้คำปรึกษาจากบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 36 ราย โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาหาร ฉลากอาหาร ข้อกำหนดสถานที่ผลิตอาหารตามแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ทั้งแบบทั่วไปและ GMP ขั้นต้น ความรู้พื้นฐานในการวางแผนโรงงาน และแบบแปลนแผนผัง รวมถึงมีกิจกรรมภาคปฏิบัติในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตผลิตภัณท์ สถานที่ผลิตอาหาร และการจัดทำฉลากอาหาร นอกจากนี้ ยังมีการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP ทั่วไปและ GMP ขั้นต้น พร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย</p>
<p>สยามรัฐ (26 ธ.ค. 59)</p>	<p><b>สมุนไพรในเครื่องสำอางไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว น.พ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย.ได้ทำฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอาง 220 ชนิด ลงเว็บไซต์ อย. ทำคู่มือผลิตเครื่องสำอางขั้นพื้นฐาน พัฒนาการตรวจวิเคราะห์สมุนไพรบางชนิดในเครื่องสำอางทั้งส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาคกำหนดแบบตราสัญลักษณ์ FDA Thai Herb และหลักเกณฑ์การคัดเลือกเครื่องสำอางผสมสมุนไพรให้ได้ตราสัญลักษณ์ เพื่อสร้างความมั่นใจในเครื่องสำอางผสมสมุนไพรที่แสดงตราสัญลักษณ์ไทยให้แก่ชาวไทยและต่างประเทศที่เข้ามาใช้บริการ รวมทั้งสนับสนุนการผลิตเครื่องสำอางที่มีการใช้สมุนไพรภายในประเทศ ผลักดันนโยบายในการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการส่งออกด้านภาคธุรกิจต่อไป</p>
<p>ผู้จัดการสุดสัปดาห์ (24 ธ.ค.59)</p>	<p><b>การบริหารงาน อย.</b></p> <p>-เสนอบทความ น.พ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่าปี 2559 ได้ผลิตยาต้านไวรัสเอ็ดส์กว่า 22 รายการ ช่วยให้กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงยากกว่า 350,000 ราย ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถช่วยรัฐประหยัดค่ายาต้านไวรัสเอ็ดส์ได้ถึง 1,500 ล้านบาท พร้อมสร้างการเข้าถึงยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนสัมผัส หรือ "เพิร์พ" โดยผลิตและกระจายยาดังกล่าวไปยังหน่วยบริการต่างๆ แล้ว เช่น คลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย รพ.ภาครัฐ อาทิ รพ.พระนั่งเกล้า รพ.ธรรมศาสตร์ รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น หากมีข้อสงสัย สอบถามโทร 1648</p>
<p>บ้านเมือง,ข่าวสด, ไทยโพสต์,ไทยรัฐ คมชัดลึก (26 ธ.ค. 59)</p>	<p><b>จัดบดดูแลผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว น.พ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ บอร์ด สปสช.จึงจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และจัดทำแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบดูแลระยะยาวผู้สูงอายุ ปี 2557-2561 เน้นใช้บ้านและชุมชนเป็นฐานในการดูแลดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ในปีงบประมาณ 2559 กรมอนามัยตั้งงบประมาณ 600 ล้านบาท เพิ่มเติมจากงบฯ เหม่าจ่ายรายหัวให้ สปสช. จัดระบบบริการดูแลและขยายด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยกำหนดเป้าหมาย อปท. เข้าร่วม 1,000 แห่ง เพื่อดูแลผู้สูงอายุ 1 แสนคน เหม่าจ่าย 5 พันบาทต่อคนต่อปี หรือ 100 คนต่อ อปท. แต่จากการสำรวจ พบผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงเพียง 40-50 คนต่ออปท.เท่านั้น ทำให้ต้องขยายพื้นที่ดำเนินการเพิ่มเติม สำหรับปี 2560 สปสช. ได้รับจัดสรรงบฯ 900 ล้านบาท และขยายเป้าหมายดูแลผู้สูงอายุเป็น 1.5 แสนคน ครอบคลุมทั้งรายเก่าและรายใหม่</p>
<p>มติชน(24 ธ.ค.59)</p> <p>มติชน (25 ธ.ค.59)</p>	<p><b>สิทธิประกันสุขภาพสปสช.</b></p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) ยังไม่พอใจมาตรการตรวจสอบสุขภาพฟรีของประกันสังคม จัดประชุมหารือวันที่ 24 ธ.ค. กับกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เครือข่าย ฟ.ฟัน สร้างสุข และสภาพัฒนาแรงงาน เรื่อง สิทธิการตรวจสุขภาพที่ยังด้อยกว่ากองทุนบัตรทอง เช่น การตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก การเยี่ยมยาผลกระทบบจากการบริการทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) และตัวแทนเครือข่ายแรงงานกว่า 40 กลุ่ม ร่วมจัดประชุม ระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานและข้อเสนอในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประกันสังคม เกี่ยวกับมาตรา 63(2) แนวทางการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยเห็นว่าไม่มีเพียงหลักเกณฑ์และอัตราแนบท้ายการตรวจร่างกาย สำหรับประชาชนอายุ 15-80 ปีขึ้นไปเท่านั้น แต่ยังมีแนวทางการส่งเสริมสุขภาพโรคอื่นๆ ส่วนมาตรา 63(2) (7) เรื่องเยียวยาการช่วยเหลือทางการแพทย์ เบื้องต้น ยังไม่มีการกล่าวถึงในประกาศแนบท้าย ขณะที่เครือข่าย ฟ.ฟัน สร้างสุข เสนอว่าต้องมีเรื่องการตรวจสุขภาพช่องปากอยู่ในประกาศ และระบุให้ชัดเจนว่า หากตรวจสุขภาพพบภาวะโรคใดๆ ก็ตาม ต้องได้รับการรักษาทันที และไม่ควรมีการกำหนดช่วงอายุของการตรวจสุขภาพ</p> <p>พล.ท.นพ.ศิริชัย รัตนวราหะ กรรมการกองทุนเงินทดแทนชุดที่ 9 ในอนุกรรมการแพทย์กองทุนเงินทดแทน ประกันสังคม กล่าวว่า ไม่แน่ใจเรื่องความพร้อมของรพ.ในการบริการตรวจสุขภาพตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ส่วน งบประมาณที่จะนำมาใช้ 1,800 ล้านบาท ไม่ควรใช้จากงบกองทุนทดแทน เพราะจะกระทบต่อกองทุนชราภาพ</p> <p>ด้าน นพ.สุเรศ วลีอิทธิกุล เลขาธิการ สปสช. ยืนยันว่า หลักเกณฑ์ที่ออกมาอิงตามข้อมูลวิชาการ โดยทำงาน ร่วมกับกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แต่ยินดีหากต้องปรับปรุงในอนาคต และได้แจ้งรพ. คู่สัญญา สปสช. ทั้งหมดแล้ว หากผู้ประกันตนไม่ได้รับความสะดวกให้แจ้งสายด่วน 1506</p>
<p>คมชัดลึก (25 ธ.ค.59)</p>	<p><b>พบคณน้ำ-กะหล่ำปลีมีสารพิษตกค้าง</b></p> <p>-เสนอข่าว คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ตรวจสอบหาสารพิษตกค้างในผัก จากตลาด 5 แห่ง 145 ตัวอย่าง พบ สารกำจัดแมลงตกค้างในเกณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย 31 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 21.38 โดยพบในผักคะน้าและกะหล่ำปลี มากที่สุด รองลงมาคือสะระแหน่ และต้นหอม</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน (26 ธ.ค.59)</p>	<p><b>เมนูสุโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า โรงเรียนในสังกัด กทม.กว่า 400 แห่ง พบว่า นักเรียนมีภาวะโภชนาการเกิน เข้าข่ายที่จะเป็นโรคอ้วน มากถึงร้อยละ 20 ของนักเรียนในสังกัด กทม.ทั้งหมด จึง มอบหมายให้สำนักอนามัย กทม.จัดเมนูสุโรค เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้และรู้จักที่จะเลือกอาหารที่มีคุณค่า</p> <p>พญ.ผุสดี พรหมายน ผอ.กองส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า เมนูอาหารจะเป็นทั้งอาหารจานเดียว หรือเมนูกับข้าวอย่างอื่น เบื้องต้นจะคำนวณเรื่องแคลอรีเป็นหลัก และจะดูเรื่องเครื่องปรุงไม่ให้มีโซเดียมมากเกินไป ซึ่งหากเป็นอาหารจานเดียวสำหรับเด็ก จะแนะนำให้มีส่วนผสมด้วย เช่น ชุปผัก นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดทำ เมนูอาหารจานเดียวเผยแพร่ไปยังกลุ่มประชาชนเพิ่มขึ้น และขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดกทม.ไม่ขายน้ำอัดลม และขนมกรุบกรอบ แต่สิ่งที่น่าสนใจเป็นห่วงและภาครัฐไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้คือ ร้านขายขนมข้างโรงเรียน</p>
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ มติชนออนไลน์ (25 ธ.ค.59)</p>	<p><b>ผลการดำเนินงานมูลนิธิปวีณา</b></p> <p>-เสนอข่าว นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีฯ แลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งสิ้น จำนวน 9,157 เรื่อง ประกอบด้วย 1.ข่มขืน/อนาจาร 681 ราย 2.ล่อลวงค้าประเวณี 176 ราย 3.ทารุณกรรม ทำร้ายร่างกาย กักขัง 939 ราย 4.คนหาย 229 ราย 5.เร่ร่อนจรจัด พลัดหลง 92 ราย 6.แรงงานไม่เป็นธรรม 69 ราย 7.ปัญหาครอบครัว 1,540 ราย 8.ขอความเป็นธรรม 356 ราย 9.แซท อินเทอร์เน็ต 174 ราย 10.ขอความอนุเคราะห์ 894 ราย 11.ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ 110 ราย 12.ปัญหาอื่นๆ 1,005 ราย 13.ปรึกษาทางโทรศัพท์ 2,892 ราย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์เดลินิวส์ (25 ธ.ค.59)	<p><b>ปลุสสัตว์ทำหมันหมา-แมวทั่วประเทศ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอภิรักษ์ สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ในปี 2560 กรมฯ จะเป็นเจ้าภาพหลักในการกำจัดเชื้อพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศ ร่วมกับ กทม. และอปท. หลังจากที่มียุทธศาสตร์. ท่างตั้งอปท. เรื่องงบจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ทำให้มีปัญหาการดำเนินการช่วงปี 2558 ต่อเนื่องปี 2559 ขณะนี้เจรจากับสธ. ได้ขอยุติว่าให้ท้องถิ่นสามารถจัดซื้อได้ พร้อมกับเริ่มโครงการทำหมันสุนัขและแมวจรจัด กว่า 1 ล้านตัวทั่วประเทศ ในเดือนม.ค. 2560 โดยทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าทุกจังหวัดไปต่อเนื่อง ตั้งเป้าปีแรก 2 แสนตัว</p>
ข่าวสด (25 ธ.ค.59)	<p><b>เตือนโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน</b></p> <p>-เสนอข่าว น.สพ.ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่พบได้บ่อยในปัจจุบันมี 3 โรค คือ โรคพิษสุนัขบ้า โรคพยาธิ และเชื้อรา สำหรับวิธีการป้องกันคือ 1.นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน 2.ถ่ายพยาธิตามกำหนด 3.ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่สัตว์เลี้ยงอยู่ให้ถูกสุขลักษณะ 4.ไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงขึ้นมabenเตียงหรือที่นอน 5.หากสัมผัสหรือจับสัตว์เลี้ยงให้ล้างมือทุกครั้ง หากกำลังติดเชื่อโรคจากสัตว์เลี้ยงให้รีบไปพบแพทย์ทันที นอกจากนี้ ได้ร่วมกับบริษัท ไบเออร์ไทย จัดกิจกรรม "One Health หมามาเยี่ยมได้ เจ้านายเยี่ยมด้วย ปี 2" รณรงค์ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร</p>
สยามรัฐ (26 ธ.ค. 59)	<p><b>ตรวจกระเช้าปีใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว นายดำรงค์ ดีสกุล นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย นายวงศวิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบราคากระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ร้านกะซังพาณิชย์ พบว่า ราคากระเช้าของขวัญส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีราคาตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป จนถึงหลักพัน ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าชี้แจงรายละเอียดต่อหน่วยของแต่ละรายการในกระเช้าให้ชัดเจน รวมถึงสินค้าทั้งหมดที่นำมาจัดกระเช้าต้องระบุวันหมดอายุ มีอายุบริโภคไม่น้อยกว่า 6 เดือน ซึ่งหากพบสินค้าที่นำมาจัดกระเช้าชำรุดหรือบอบเสียหาย ผู้ประกอบการต้องรับคืนหรือแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับผู้บริโภค หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายเกินราคา ไม่ได้คุณภาพ ไม่มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้า สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 จะมีโทษถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท</p>
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (24 ธ.ค.59)	<p><b>มหกรรมการแพทย์แผนไทยภาคอีสาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าฯ เลย ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 นพ.วิวรรธน์ ก่อวิริยกุล นพ.สสจ.เลย และนายนันท์ศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผอ.กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย แดลงข่าวการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด "ตุ้มโฮมสมุนไพรไทยอีสาน สืบสานภูมิปัญญาสู่สากล....ก่อ" ระหว่างวันที่ 27 - 31 มกราคม 2560 ที่หอประชุมชุมทองวิไล ม.ราชภัฏเลย</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก (24 ธ.ค.59)	<p><b>ฉลากบุหรี</b></p> <p>-เสนอข่าว ทางกรมเกาส์ได้เริ่มใช้ฉลากบุหรีแบบใหม่แล้ว โดยจะต้องมีภาพหนู 1 ใน 10 แบบ พร้อมคำเตือนพิษภัยของบุหรีที่ด้านบนของซองทั้งหน้าและหลัง มากกว่า 30 % ของพื้นที่ทั้งสองด้าน โดยร้านค้าปลีกหลายแห่งในย่านควังฮามุน โยฮโด และคังนัม เริ่มจำหน่ายซองบุหรีแบบใหม่ที่มีภาพและคำเตือนแล้ว</p>
เดลินิวส์ เดอะเนชั่น (24 ธ.ค.59) แนวหน้า(25 ธ.ค.59)	<p><b>วัคซีนอีโบล่า</b></p> <p>-เสนอข่าว เอเอฟพีรายงานว่า องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า วัคซีนต้นแบบป้องกันโรคอีโบล่า ที่พัฒนาโดยบริษัทเมอร์ค "rVSV-EBOV" อาจมีประสิทธิภาพสูงถึง 100% หลังผู้เข้ารับการทดสอบวัคซีน 6,000 คนในประเทศกินี ไม่มีรายใดติดเชื้อไวรัสดังกล่าวอีก คาดว่าจะนำไปใช้ได้ภายในปี 2561 แต่ยังคงมีข้อสงสัยเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีน และยังไม่เคยมีการทดลองในหญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี และผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p>
โพสต์ทูเดย์,เดลินิวส์ (26 ธ.ค. 59)	<p><b>โรคไข้หวัดนก</b></p> <p>-เสนอข่าว รัฐบาลท้องถิ่นจันจะระงับการซื้อขายไก่ที่ยังไม่ได้เชือดในเมืองซูโจว ของมณฑลเจียงซู ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 25 ธ.ค. หลังพบผู้เสียชีวิต 2 คน จากไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในมณฑลอันฮุย ซึ่งอยู่ติดกับเมืองซูโจวทางตะวันตก ส่วนเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ได้หยุดขายไก่เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. หลังจากพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก 1 คน</p>

